



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖ / ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ มอบให้
ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ลงมา ไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน ๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ
และหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรง ตามความเป็นจริง
หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถหักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ
ในกรณีชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้าง
และคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓ / ว ๕ ลงวันที่
๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงาน
ของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)

อธิบดีกรมชลประทาน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(แบบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
๑	<p>สำนักชลประทานที่ ๘ ส่วนวิศวกรรมบริหาร นายธราดล จันดาแสน</p>	<p>วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๓๗๖๔)</p>	<p>๑. รายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น โครงการฝายบ้านโกรกเต้ ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.๒๕๕๒</p> <p>๒. รายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหัว ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ.๒๕๕๒</p> <p>๓. รายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปางโก ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.๒๕๕๓</p> <p><u>ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</u> - การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโครงการ</p>	<p>- นายคำรณ เตียตระกูล</p> <p>- นายคำรณ เตียตระกูล</p> <p>- นายคำรณ เตียตระกูล</p>	<p>๑. ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเป็นไป ของโครงการ</p> <p>๒. ให้คำแนะนำในการดำเนินการ พิจารณาเบื้องต้น</p> <p>๓. ร่วมประสานนโยบายในการทำงาน</p> <p>๑. ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเป็นไป ของโครงการ</p> <p>๒. ให้คำแนะนำในการดำเนินการ พิจารณาเบื้องต้น</p> <p>๓. ร่วมประสานนโยบายในการทำงาน</p> <p>๑. ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเป็นไป ของโครงการ</p> <p>๒. ให้คำแนะนำในการดำเนินการ พิจารณาเบื้องต้น</p> <p>๓. ร่วมประสานนโยบายในการทำงาน</p>	<p><i>(Handwritten signatures and initials)</i></p>